



กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร
โทร.๐ ๒๕๗๙ ๕๕๑๙, ๐ ๒๕๖๑ ๔๘๐๓ โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๖๑๑๙

สรุปข่าวเกษตร/บทความ ประจำวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๑. แล้งจัดศัตรูมะพร้าวระบาด ๔ จว.ภาคกลาง (หนังสือพิมพ์ : ข่าวสด)

นายชาติรี บุญนาค ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จ.ราชบุรี นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ นายชาติรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานเกษตร จัดนิทรรศการและการสาธิต การกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และเพชรบุรี ที่หมู่บ้านหนองมะฆาง หมู่ ๓ ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายมงคล กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างมีพื้นที่ปลูกมะพร้าว ๔๖๓,๙๓๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ของประเทศ ซึ่งได้พบการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวที่สำคัญคือ แมลงดำหนามมะพร้าว ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และหนอนหัวดำมะพร้าวในปี ๒๕๕๐ สร้างความเสียหายมูลค่าหลายล้านบาท ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคภายในประเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง ๔ จึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวโดยวิธีผสมผสานมาอย่างต่อเนื่อง แต่สภาพความแห้งแล้งทำให้การระบาดรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน

๒. พินัยหนุณโลกลดต่อชั่งลดต้นทุนการผลิต (หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐ)

นายสมจิตร์ อธิระบุญชัยกุล เกษตรจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานใน พิธีเปิดกิจกรรม อำเภอพิมาย ขับเคลื่อนลดต้นทุน การผลิตด้วยการไกลบต่อชั่งเพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรงดเผาตอชั่ง ในการช่วยลดปัญหาดินเสื่อมโทรม และยังเป็น การช่วยลดต้นทุน เกษตรกร

นายสมจิตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันโครงสร้างดินในพื้นที่ปลูกข้าวเสื่อมโทรมลง ดินขาดอินทรีย์วัตถุไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก เนื่องมาจากการเผาตอชั่งฟางข้าวก่อนการเตรียมดินเพื่อเร่งทำการเพาะปลูกประกอบกับเครื่องจักรกลในการเตรียมดินที่เกษตรกรใช้ งานอยู่โดยทั่วไปไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกหากไม่ทำการเผาตอชั่งฟางข้าวก่อนส่งผลให้เกิดปัญหาด้านหมอกควันกระทบ ต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนรอบพื้นที่

๓. เกษตรกรตำบลบุดี จังหวัดยะลา หันมาปลูก "ข้าวไรท์เบอร์รี่" เสริมรายได้ช่วงราคาขาดตก (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (Th))

เกษตรกรตำบลบุดี จังหวัดยะลา หันมาปลูก "ข้าวไรท์เบอร์รี่" เสริมรายได้ช่วงราคาขาดตก ขณะเกษตรกรยะลาเตรียมเปิดตัว ข้าวบุดี หลังทดลองปลูกร่วมสองปีได้ผลผลิตดี เป็นสินค้าหลักของพื้นที่

ที่กลุ่มชุมชนชาวนาตำบลบุดี หมู่ที่ ๘ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เกษตรกรซึ่งมีอาชีพทำสวนยาง และทำนาในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๘ บ้านบุดีฮีเล และบุดีสูลู ได้รวมกลุ่มกันสีข้าวไรท์เบอร์รี่ ข้าวกล้อง ข้าวหอมม็อล (ข้าวพื้นเมือง) ด้วยเครื่องสีโบราณแบบ มือหมุน ไม่ใช่ไฟ ซึ่งเกษตรกรอำเภอเมืองยะลาได้นำมาให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบล บุดี ได้ทดลองใช้สีข้าวก่อนจะคัดแยกชนิดข้าวบรรจุถุง เพื่อไว้จำหน่ายที่ตลาดเกษตรเขียว หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากทดลองปลูกมาแล้ว ๒ ปี

๔. เกษตรวันนี้ คอล้ม "ทิด ทางไทย" (หนังสือพิมพ์ : เดลินิวส์)

นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่จังหวดตรัง ณ ถ้ำน้ำทิพย์ ต.แหลม สอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยมี นาย เดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โทร.02-579-5519 mail : agritech.pr@gmail.com



ข่าวสด

วันที่ : ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

หัวข้อข่าว : แล้งจัดศัตรูมะพร้าวระบาด ๔จว.ภาคกลาง

ประจวบคีรีขันธ์ - นายชาติรี บุญภาค ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จ.ราชบุรี นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายชาติรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานเกษตรจัดนิทรรศการและการสาธิตการกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวให้กับเกษตรกรในพื้นที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และเพชรบุรี ที่หมู่บ้านหนองมะฆาง หมู่ ๓ ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายมงคลกล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างมีพื้นที่ปลูกมะพร้าว ๔๖๓,๙๓๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ของประเทศ ซึ่งได้พบการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวที่สำคัญคือ แมลงตำหนามมะพร้าว ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และหนอนหัวด้ามะพร้าวในปี ๒๕๕๐ สร้างความเสียหายมูลค่าหลายล้านบาท ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคภายในประเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง ๔ จึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวโดยวิธีผสมผสานอย่างต่อเนื่อง แต่สภาพความแห้งแล้งทำให้การระบาดรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โทร.02-579-5519 mail : agritech.pr@gmail.com



วันที่ : ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

หัวข้อข่าว : พินิจหนูนโกลบต่อซังลดต้นทุนการผลิต

นครราชสีมา บูรณาการจัดกิจกรรมอำเภอพินิจขับเคลื่อนลดต้นทุนการผลิตด้วยการโกลบต่อซัง ส่งเสริมเกษตรกรโกลบต่อซังฟางข้าวทดแทนการเผา เร่งฟื้นฟูโครงสร้างดิน ลดปัญหาดินเสื่อมโทรม ลดใช้ปุ๋ยเคมี

นครราชสีมา: นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล เกษตรจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานใน พิธีเปิดกิจกรรม อำเภอพินิจขับเคลื่อนลดต้นทุนการผลิตด้วยการโกลบต่อซังเพื่อณรงค์ให้เกษตรกรงดเผาต่อซัง ในการช่วยลดปัญหาดินเสื่อมโทรม และยังเป็นการช่วยลดต้นทุนเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์สัมพันธ์ หมู่ที่๑ตำบลสัมฤทธิ์อำเภอพินิจ จังหวัดนครราชสีมา

นายสมจิตรกล่าวว่าปัจจุบันโครงสร้างดินในพื้นที่ปลูกข้าวเสื่อมโทรมลง ดินขาดอินทรีย์วัตถุไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก เนื่องมาจากการเผาต่อซังฟางข้าวก่อนการเตรียมดินเพื่อเร่งทำการเพาะปลูก ประกอบกับเครื่องจักรกลในการเตรียมดินที่เกษตรกรใช้งานอยู่โดยทั่วไปไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก หากไม่ทำการเผาต่อซังฟางข้าวก่อนส่งผลให้เกิดปัญหาด้านหมอกควันกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนรอบพื้นที่ ผลผลิตข้าวลดลง ทำให้ต้องมีการลงทุนสำหรับปุ๋ยเคมี สารเคมีในการกำจัดวัชพืชและ แมลงศัตรูพืชเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตที่เกินความจำเป็น

ด้าน นายอมรศักดิ์ พันธุ์รักษ์ กล่าวว่า การโกลบต่อซังฟางข้าวทดแทนการเผา และการย่อยหน้าดิน ก่อนทำการเพาะปลูกด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ทำการพลิกกลบต่อซังฟางข้าวได้อย่างสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ สามารถช่วยฟื้นฟูโครงสร้างดินให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว ส่งผลให้ดินโปร่ง รากซอนไชง่าย พืชเติบโตและหาอาหารได้ง่าย แดกกอดี และมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการกำจัดโรค แมลง และวัชพืชตลอดจนลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรและประชาชนรอบพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการดำเนินการครั้งที่๕มีเกษตรกรมาเรียนรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตจาก ๘ อำเภอ ๖๐๐ คน เพื่อให้ช่วยกันเผยแพร่แก่เกษตรกรทั่วไป

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โทร.02-579-5519 mail : agritech.pr@gmail.com



สยามรัฐ

วันที่ : ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

หัวข้อข่าว : พินิจหมายหนุนโลกบตอซังลดต้นทุนการผลิต

นครราชสีมา บูรณาการจัดกิจกรรมอำเภอพิมายขับเคลื่อนลดต้นทุนการผลิตด้วยการโลกบตอซัง ส่งเสริมเกษตรกรโลกบตอซังฟางข้าวทดแทนการเผา เร่งฟื้นฟูโครงสร้างดิน ลดปัญหาดินเสื่อมโทรม ลดใช้ปุ๋ยเคมี

นครราชสีมา: นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล เกษตรจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานใน พิธีเปิดกิจกรรม อำเภอพิมายขับเคลื่อนลดต้นทุนการผลิตด้วยการโลกบตอซังเพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรงดเผาตอซัง ในการช่วย ลดปัญหาดินเสื่อมโทรม และยังเป็นการช่วยลดต้นทุนเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์ผสมฤทธิ์ หมูที่๑ตำบลสัมฤทธิ์อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา

นายสมจิตรกล่าวว่าปัจจุบันโครงสร้างดินในพื้นที่ปลูกข้าวเสื่อมโทรมลง ดินขาดอินทรีย์วัตถุไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก เนื่องมาจากการเผาตอซังฟางข้าวก่อนการเตรียมดินเพื่อเร่งทำการเพาะปลูก ประกอบกับเครื่องจักรกลในการเตรียมดินที่เกษตรกรใช้งานอยู่โดยทั่วไปไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก หากไม่ทำการเผาตอซังฟางข้าวก่อนส่งผลให้เกิดปัญหาด้านหมอกควันกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนรอบพื้นที่ ผลผลิตข้าวลดลง ทำให้ต้องมีการลงทุนสำหรับปุ๋ยเคมี สารเคมีในการกำจัดวัชพืชและ แมลงศัตรูพืชเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตที่เกินความจำเป็น

ด้าน นายอมรศักดิ์ พันธุ์รักษ์ กล่าวว่าทำการโลกบตอซังฟางข้าวทดแทนการเผา และการย่อยหน้าดิน ก่อนทำการเพาะปลูกด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ทำการพลิกกลบตอซังฟางข้าวได้อย่าง สมบูรณ์ตามหลักวิชาการ สามารถช่วยฟื้นฟูโครงสร้างดินให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว ส่งผลให้ดินโปร่ง รากซอนไชง่าย พืชเติบโตและหาอาหารได้ง่าย แดกกอดี และมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการกำจัดโรค แมลง และวัชพืชตลอดจนลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน กระจกและฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรและประชาชนรอบพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรม ครั้งนี้เป็นการดำเนินการครั้งที่๕มีเกษตรกรมาเรียนรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตจาก ๘ อำเภอ ๖๐๐ คน เพื่อให้ช่วยกันเผยแพร่แก่เกษตรกรทั่วไป

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โทร.02-579-5519 mail : agritech.pr@gmail.com



เตลิดนิวส์

วันที่ : ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

หัวข้อข่าว : เกษตรวันนี้

นางทองอ่อน นเรกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ร่วมพิธีเปิดงาน บุญคุณลาน "ทานข้าวจี วิถีอีสาน เยี่ยมบ้านลุงคำพูน บุญทวี อ.ทรายมูล ประจำปี ๒๕๕๙" โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน.....

นายสัตวแพทย์ธนิศย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๐ และเขต ๑๒ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการที่มีการดำเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของ นายสมศักดิ์ ัญญารักษ์ หมู่ ๕ บ้านแสนสุข ต.सानทม อ.ภูเรือ จ.เลย โดยมี นายสมบูรณ์ พุกษ์กันทรารกร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ และเกษตรกร ในพื้นที่ ต.सानทม อ.ภูเรือ จ.เลย ให้ การต้อนรับ

นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน ร่วมประชุมกำนันสัญญาจังหวัดตรัง ณ ถ้ำน้ำทิพย์ ต.แหลม สอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยมี นาย เดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

นางทองอ่อน นเรกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร จ.ยโสธร ร่วมประชุมเสวนารับฟังปัญหา และแนวทางแก้ไข ร่วมกับ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตัวแทน เกษตรกร พื้นที่ ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ ณ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร เมื่อวันก่อน